



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๓๕๙๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๕/ ๙๐๙๔
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณาประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ Sands Expo and Convention Centre ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า งานนิทรรศการ
และการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมที่เป็นบุคลากร
ทางการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวคิดด้านการจัดการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ ภาวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน ศธ
เลขที่ 28357
วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖:๐๖:๕๖ ต่อ ๑๑๓
พ.ร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๕๖

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ที่ ศธ ๐๒๐๕/๗๐๕๔ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยบริษัท EDUtech Global Terrapinn Pte จำกัด ประเทศสิงคโปร์ มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ Sands Expo and Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ โดยมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากประเทศไทย ดังนี้

๑. บัตรผ่านเพื่อเข้าร่วมงานฟรี ๒๐ ใบ สำหรับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจำนวน ๒๐ คน และครูใหญ่โรงเรียนรัฐบาล
๒. ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ ๔๐๐ เหรียญสิงคโปร์ สำหรับบัตรผ่าน ๒ วัน (เพื่อเข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๘ และ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยต้องสำรองที่นั่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานราคาพิเศษ ๑๕๐ เหรียญสิงคโปร์ ต่อคน สำหรับนักเรียนและครูสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในวันที่ ๘ และ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากสำรองที่นั่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EduTech Asia 2023 เป็นงานที่รวบรวมผู้นำด้านเทคโนโลยี การศึกษา และนวัตกรรมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำด้านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาระหว่างกัน ซึ่งในปีที่กำหนดจัดภายใต้หัวข้อ “Shaping the future of education policy and practice” สำหรับกำหนดการงาน EduTech Asia 2023 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และนิทรรศการ และวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นการประชุม (conference) ประกอบด้วย ๖ เวทีการประชุม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๓๕๐ คน จากโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากเอเชียเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สำหรับประเทศไทย มีนายจรรุวัฒน์ เกียรติวงศ์ เป็นทูตประชาสัมพันธ์งาน EduTech Asia 2023 อย่างเป็นทางการ

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวคิดด้านการจัดการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านพิจารณาประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องในสังกัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ TH/2023/001

8 พฤษภาคม 2566

เรื่อง **ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDUtech Asia 2023 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน**

เรียน **ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**

คณะผู้จัดงาน EDUtech Asia 2023 จากประเทศสิงคโปร์ ขอเรียนเชิญตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศไทย เข้าร่วมงาน EDUtech Asia 2023 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ Sands Expo and Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานใคร่ขอความอนุเคราะห์ของท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดจัดงาน EDUtech Asia 2023

EDUtech Asia เป็นงานประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน งาน EDUtech จัดขึ้นครั้งแรกในออสเตรเลียในปี 2011 และปัจจุบันแบรนด์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก EDUtech Asia เปิดตัวในสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2016 และเป็นงานประจำปีที่ตัวแทนจากภาคการศึกษา เช่น โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาและรัฐบาล จากหลากหลายประเทศ มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับแวดวงการศึกษา

ไฮไลต์งาน EDUtech Asia 2023

- ปาฐกถาพิเศษระดับนานาชาติ: Prof. Dr. Bart Rienties จาก Institute of Educational Technology, The Open University; ดร. Bronwyn Stuckey จาก Educational Ideas; ศาสตราจารย์ Robert K. Kamei M.D. จาก Duke-NUS Medical School, National University of Singapore; ศาสตราจารย์ Rose Luckin จาก UCL Knowledge Lab สหราชอาณาจักร
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 350 คนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับนำจากเอเชีย
- การแลกเปลี่ยน 6 เวที ในหัวข้อความเป็นผู้นำของโรงเรียน กลยุทธ์ดิจิทัลนวัตกรรมในการสอน การวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมถึง AI ในการศึกษา และหัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ
- การอภิปรายโต้เถียงที่น่าสนใจ 20 หัวข้อ เพื่อเรียนรู้กับการจัดการกับความท้าทายที่ผู้นำด้านการศึกษาและนักการศึกษาต้องเผชิญในปัจจุบัน และรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมแบบโต้ตอบ 28 เวที (7 พฤศจิกายน) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจวิธีการนำทฤษฎีไปปฏิบัติในโรงเรียน

- นิทรรศการเทคโนโลยีการศึกษาที่มีเทคโนโลยีล่าสุด ที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนและห้องเรียนได้จริง

นอกจากนี้ EDUtech Asia 2023 ยังเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมสุดยอดนโยบายที่เปิดให้คณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายหรือเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายต่อการนำเทคโนโลยีการศึกษาและกลยุทธ์ดิจิทัล ไปใช้ในสถานศึกษาอีกด้วย

รายละเอียดการเรียนเชิญตัวแทนเข้าร่วมงาน

คณะผู้จัดงาน EDUtech Asia 2023 ขอมอบสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้ให้กับ กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนจากประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารและครู เราจึงขอต้อนรับคณะผู้แทนผู้นำด้านการศึกษากันจำนวนมากจากประเทศไทยมาร่วมงานนี้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดงานมีความยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษตามข้อมูลด้านล่างให้กับผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย:

1. บัตรผ่านฟรี 20 ใบสำหรับกระทรวงศึกษาธิการ 20 คน และครูใหญ่โรงเรียนรัฐบาล
2. ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ SGD 400 สำหรับบัตรผ่าน 2 วัน (เพื่อเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน) โดยต้องทำสำรองที่นั่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
3. ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ SGD 150 ต่อคน สำหรับนักเรียน-ครู สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2566 หากสำรองที่นั่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

คณะผู้จัดงาน EDUtech Asia 2023 ขอขอบคุณสำหรับการอนุเคราะห์ของท่าน สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (OPEC) เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้นำการศึกษาจากประเทศไทยต่อไป

หากมีคำถามใด ๆ หรือคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Jessica Foong ได้ที่ jessica.foong@terrapinn.com หรือคุณจาร์วัฒน์ เกียรติวงศ์ ที่ 082-338-3338

ขอแสดงความนับถือ



Sophia Ku

ผู้จัดการทั่วไป

EDUtech_Global

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ได้ที่



https://drive.google.com/drive/folders/1ouw_32uFJtalyR0-ghmFrSryKAHoPqjs?usp=sharing